

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. คำขอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบคำขอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (๒) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ (๔) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ (๕) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการ กสม. และสำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

๒. ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุม กสม. ได้พิจารณาร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

ส่วนนำ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ การเปรียบเทียบงบประมาณและผลการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมากับปี ๒๕๖๔

บทที่ ๓ สัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานในภาพรวม

บทที่ ๔ บทวิเคราะห์รายงานการประเมินผลภาครัฐแบบบูรณาการ (Government Evaluation System: GES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บทที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน

บทที่ ๖ รายงานงบการเงิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

และมีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการ กสม. และสำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป และให้เสนอร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณากำหนดพยานผู้เชี่ยวชาญ

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้กำหนดพยานผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๒ คน ได้แก่ ผศ. ดร. มาลี สิทธิเกรียงไกร ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ อาจารย์ประจำศูนย์ภูมิภาคเพื่อสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป